

Năm học mới 01- 2021 (2021.1.8)

Gửi đến tất cả sinh viên, giảng viên, nhân viên, và các bên liên quan

Học viện ngôn ngữ quốc tế Shintomi

Hiệu trưởng của trường Susumu Kawabata,

Các biện pháp được thực hiện liên quan đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp (ngày 7 tháng 1 năm Reiwa thứ 3)

1. Bối cảnh

Chính phủ đã tái ban hành lại tuyên bố khẩn cấp cho Tokyo, Saitama, Chiba và Kanagawa vào thứ Năm, ngày 7 tháng 1 năm Reiwa thứ ba (từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm Reiwa thứ 3). Trong một tháng). Cùng với đó, cần làm rõ chính sách quản lý của trường mình.

2 Chính sách

Theo nguyên tắc chung, giáo dục tiếng Nhật dựa trên "lịch học của Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Shintomi năm 2020" sẽ được tiến hành theo lịch trình.

Tuy nhiên, nếu giảng viên (toàn thời gian, bán thời gian) và sinh viên tiếp xúc với người nhiễm Corona và tiếp xúc gần trực tiếp "Nếu có tiếp xúc với người nhiễm từ 15 phút trở lên trong tầm với của nhau (trong khoảng 1 m). Nếu sự việc trở nên rõ ràng, trường học sẽ tạm thời đóng cửa trong một thời gian nhất định. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp để ngăn ngừa lây nhiễm coronavirus mới và giảm bớt bộ máy làm việc của giảng viên và nhân viên.

3 hệ thống, v.v.

(1) Hệ thống làm việc

A. Hệ thống làm việc của giảng viên và nhân viên (toàn thời gian) là làm việc tại nơi làm việc và làm việc từ xa (làm việc tại nhà: về nguyên tắc mỗi tuần một lần). Tuy nhiên, nếu có việc gấp chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại làm việc.

B. Theo quy định chung, làm thêm giờ sau 6 giờ tối bị cấm.

(2) Hệ thống giáo dục, v.v.

A. Giờ học sẽ giống như hiện tại (vào buổi sáng), và các lớp học sẽ được tổ chức thành 4 lớp.

B. Các biện pháp ngăn chặn triệt để sự lây nhiễm mới dựa trên các tài liệu liên quan, đồng thời hạn chế 3 hoạt động dày đặc "kín, đặc, đóng" càng nhiều càng tốt.

C. Nếu học sinh không có vấn đề gì về sức khỏe khi chờ ở nhà, chúng tôi sẽ thực hiện các lớp học trực tuyến hoặc giao bài tập (truyền qua thư hoặc phương tiện điện tử).

(3) Quy trình xử lý với những người tiếp xúc gần và những người bị nhiễm bệnh như sau.

A. Khi có thông tin liên lạc chặt chẽ từ tòa thị chính hoặc lời đề nghị tương tự từ người có liên quan Sau khi xác nhận sự việc của đương sự, chúng tôi sẽ liên hệ với trung tâm y tế (cơ sở y tế) và tiến hành xét

nghiệm PCR, đồng thời thực hiện ngay các biện pháp đóng cửa trường học tạm thời (từ 3 đến 14 ngày kể từ ngày phát hiện) tùy trường hợp. Khoảng thời gian và quy mô của việc đóng cửa tạm thời này sẽ được quyết định mỗi lần xem xét tình hình và sẽ được thông báo (hệ thống liên lạc khẩn cấp).

B. Khi người có liên quan được kết quả xét nghiệm PCR dương tính, hoặc khi có những người trong trường tiếp xúc người nhiễm trường sẽ tạm thời đóng cửa (từ 3 đến 14 ngày kể từ ngày phát hiện) và sẽ được thông báo tương tự như trên. Các địa chỉ liên hệ đã đóng sẽ bị đình chỉ tham dự cho đến khi kết quả xét nghiệm PCR là âm tính, và các cá nhân bị nhiễm sẽ bị đình chỉ cho đến khi họ hồi phục.

C. Khi đường lây nhiễm rõ ràng và có thể hạn chế số lượng tiếp xúc trong khuôn viên trường. Sau khi phát hiện ra bị nhiễm tất cả những người tiếp xúc phải trải qua một cuộc kiểm tra PCR và phải tuân theo hướng dẫn của bệnh viện (trung tâm y tế).

D. Khi tất cả những người bị ảnh hưởng bởi xét nghiệm PCR được phát hiện là âm tính, hoặc khi các giảng viên hoặc sinh viên không có tiếp xúc với người bị lây nhiễm việc đóng cửa tạm thời sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.

4 Ngoài ra

(1) Để thúc đẩy phép đo nhiệt độ bằng cách không tiếp xúc trường giới thiệu "máy ảnh đo nhiệt độ" và "tắm chân"

(2) Đảm bảo đủ chất khử trùng và khẩu trang

..

Tài liệu liên quan: "Về ứng phó với sự bùng phát của" người nhiễm vi rút corona mới (COVID-19) "ở khu vực lân cận (2020-01 (2020.2.23))"